

'น้ำตาล'สาวหน้าคมสู้ชีวิต ความมงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไปครอง



น้ำตาล-ชลิดา ส่วนแสนห่ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016



อนิพรณ์ เกลิมบุรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 สวมมงกุฎให้กับ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนใหม่



ชลิดา ส่วนแสนห่ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 พร้อมด้วย อัจฉรี บัวเขียว รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อันดับ 1, ลพัญรีจิดา คงกระพันซ์ รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อันดับ 2, ศรณศรภูฏ์ วิทยาเรืองสุข และ ณัฐนรี บุญศิริ รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อันดับ 3



ลุ้นกันจนวินาทีสุดท้าย บนเวทีการประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 เมื่อ น้ำตาล-ชลิดา ส่วนแสนห่ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ด้านจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เป็นสาวงามผู้พิชิตมงกุฎ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และเป็นตัวแทน ไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2016 ที่ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยการตอบคำถาม

ที่ชาญฉลาด เรียกคะแนนท่วมท้นจาก คณะกรรมการ ซึ่งจัดขึ้น ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 1-2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อหลายวันที่ผ่านมา

หน้า

Naew Na
Circulation: 9,000,000
Ad Rate: 1,250

Section: ผู้หญิง/หน้าแรก

วันที่: พุธ 27 กรกฎาคม 2559

ปีที่: 24

ฉบับที่: 7586

หน้า: 17(กลาง)

Col.Inch: 111.49

Ad Value: 139,362.50

PRValue (x3): 418,087.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'น้ำตาล' สาวหน้าคมสู้ชีวิต ความงามภูมิปัญญาไทยแลนด์ไปครอง

ในรอบตอบคำถาม 5 คนสุดท้าย น้ำตาล ได้รับคำถามจากเด็กวัย 4-8 ขวบ ว่า “ถ้าประกวดชนะเลิศจะเอาเงินไปทำอะไร” ซึ่งเธอตอบอย่างมั่นใจว่า “จะแบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน คือ นำไปเป็นทุนการศึกษาของตนเอง อีกส่วนหนึ่งให้คุณพ่อคุณแม่ และนำไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม” และคำถามจากกองประกวดคือ “เหตุผลที่มาประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์” ซึ่งเธอตอบว่า “เพราะเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เป็นเวทีที่ทรงคุณค่าและมีเกียรติของผู้หญิงไทย เชื่อว่าจะพาคุณไปสู่มิสยูนิเวิร์สได้” และในรอบ 3 คนสุดท้าย น้ำตาลยังได้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยว่า “โซเชียลมีเดียเปรียบเสมือนดาบสองคม เราต้องรู้จักคิด รู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม”

มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุด น้ำตาล-ชลิดา ส่วนเสน่ห์ เพิ่งมาประกวดเวทีนี้เป็นเวทีแรก เป็นสาวหน้าคมจากสมุทรปราการ อายุ 21 ปี ลูกสาวคนโตของคุณพ่อสรนันท์ ส่วนเสน่ห์ อายุ 39 ปี พนักงานบริษัทเอกชน และคุณแม่ชุตติกาญจน์ ส่วนเสน่ห์ อายุ 43 ปี ทำงานอยู่ที่ถึง เพาเวอร์ ผู้ให้การสนับสนุนและคำแนะนำกับน้ำตาลให้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ร่วมด้วยน้องสาว ขนิษฐา อายุ 13 ปี ที่ถอยเชียร์และให้กำลังใจที่สาวคนสวยตลอดเวลา

หลังจากที่ได้รับตำแหน่ง น้ำตาลเผยว่า ตอนที่เหลือสองคนสุดท้าย ตื่นเต้นและลุ้นมาก ไม่คิดว่าจะเป็นเรา เพราะอีกคนก็สวย และเต็มที่กับการประกวดเช่นกัน พอได้ตำแหน่งรู้สึกมีดีไปหมดเลย ดีใจมากและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ตำแหน่งอันสูงสุด

อยากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่เอ็นดูเรา และเห็นศักยภาพในตัวเรา

พร้อมเผยต่อว่า “คุณแม่เป็นนางงามมาก่อน จึงมีคุณแม่เป็นไอดอล พร้อมขอคำแนะนำจากคุณแม่ด้วย เพราะคุณแม่ตั้งแต่เด็กว่าแม่ไปประกวดที่ไหนบ้าง ทำให้รู้สึกว่าการไม่แม่สวยจัง จึงอยากเหมือนแม่”

นอกจากน้ำตาลจะเป็นนางงามแล้วเธอยังถือว่าเป็นลูกกตัญญูคนหนึ่งเช่นกัน ซึ่งน้ำตาลได้เล่าว่า “ครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลย แต่ก็มีความสุขดี โดยเริ่มทำงานมาตั้งแต่ ป.4 ตอนนั้นแม่ทำงานเป็นแม่บ้าน คนก็ช่วยแม่ทำงานบ้าน เห็นแม่เหนื่อย แม่ท้อมาเยอะ จึงอยากจะช่วยอยากให้แม่เหนื่อยน้อยลง ขอแค่ได้ช่วยคนก็มีความสุขแล้ว พอช่วงปิดเทอมก็สมัครงานพาร์ทไทม์ เป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารที่สนามบิณสูวรณภูมิบ้าง หรืออะไรที่เราสามารถจะทำได้ ก็ช่วยหารายได้ให้ครอบครัวซึ่งมันก็เป็นการศึกษาไปด้วย ทำให้เราอดทนกับทุกอย่างได้ ก็เป็นความอดทนเล็กๆ น้อยๆ ที่จะทำให้เราแข็งแกร่งได้ในอนาคตต่อไป”

สำหรับความพร้อมที่จะไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส ตอนนี้ตนต้องฝึกภาษาให้คล่องกว่านี้ ถึงแม้จะฟังออก แต่การพูดก็ยังไม่คล่องมาก แต่มั่นใจว่าความพยายามจะทำให้พูดได้ดีขึ้นแน่นอน นอกจากนี้ต้องปรับเปลี่ยนและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ทั้งเรื่องบุคลิกภาพ การเดิน ฟิตหุ่นให้เฟิร์มมากกว่านี้ และที่สำคัญรอยยิ้ม เพราะเวลาที่ตื่นเต้นคนจะชอบยิ้มแปลกๆ

ด้าน คุณพ่อสรนันท์ ส่วนเสน่ห์ เผยว่า “รู้สึกยินดีกับลูกสาว น้ำตาลเป็น

เด็กที่ดีมากและเป็นเด็กที่กตัญญูมาก ช่วยครอบครัวทำงานดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีที่คุณที่ลูกเป็นลูกของพ่อ ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสกับครอบครัวของเรา เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ อธิบายไม่ถูก ขอบคุณทุกท่านจริงๆ”

คุณแม่ชุตติกาญจน์ ส่วนเสน่ห์ เผยว่า ลูกสาวชอบการประกวดนางงาม โดยเห็นแววมมาตั้งแต่อายุ 14 ปี ตอนนั้นน้องเอามงกุฏของแม่ที่ชนะการประกวดนางสงกรานต์มาให้ ทำให้น้องชื่นชอบและอยากเป็นนางงามมาตลอด สำหรับในการมาประกวดครั้งนี้ได้ให้กำลังใจลูกสาวมาตลอด และในตอนแรกไม่ได้คาดคิด แต่ด้วยความที่ลูกเป็นคนจิตใจดีและจริงใจกับทุกคน ทำให้แม่รู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าลูกจะได้รับตำแหน่งนี้

ส่วนรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อันดับ 1 ได้แก่ เทียน-อัจฉริ บัวเขียว พวงด้วยตำแหน่ง ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน, รางวัล MISS Smile และ รางวัล MISS Beauty, รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อันดับ 2 ได้แก่ มินท์-ลพัฏฐ์ฐิดา คงกระพันธ์ พวงตำแหน่ง AIS Digital Girl และรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อันดับ 3 ได้แก่ ไข่มุก-ศรณศรัญญา วิทยาเรืองสุข และ ตึกดา-ณัฐนรี บุญศิริ

ทั้งนี้ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 จะได้รับรางวัลเงินสด 1 ล้านบาท มงกุฏเพชรชุดเครื่องประดับจากบิวตี้ เจมส์ สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ รถยนต์นิสสัน เทียนา ตัวเครื่องบินโดยสารการบินไทยแอร์เอเชีย และของรางวัลต่างๆ อีกมากมาย พร้อมเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2016 ที่จะจัดขึ้นในต้นปีหน้า ณ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณพ่อสรนันท์ และคุณแม่ชุตติกาญจน์ ส่วนเสน่ห์

